

## Ngày 7 tháng 10 = **LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI**



⇒ Thiên Chúa đã gọi Adam và phán bảo ông rằng: “Người đang ở đâu?” Ông đã thưa: **“Con đã nghe thấy tiếng Ngài trong vườn địa đàng, nhưng con sợ hãi, vì con trần truồng và con đang ần núp”**.

Chúa phán bảo ông rằng: *“Ai đã chỉ cho người biết rằng người trần truồng, há chẳng phải tại người đã ăn trái cây mà Ta đã cấm người không được ăn ư?”* Adam thưa lại: *“Người phụ nữ Chúa đã cho làm bạn với con, chính nàng đã cho con trái cây và con đã ăn”*. Và Thiên Chúa phán bảo người phụ nữ rằng: *“Tại sao người đã làm điều đó?”* Người phụ nữ thưa: *“Con rắn đã lừa dối con và con đã ăn”*

Thiên Chúa phán bảo con rắn rằng: *“Bởi vì mi đã làm điều đó, mi sẽ vô phúc ở giữa mọi sinh vật và mọi muông thú địa cầu; mi sẽ bò đi bằng bụng, và mi sẽ ăn bùn đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đó, người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì sẽ rình cắn gót chân người”*.

Và Adam đã gọi tên vợ mình là Evà: vì lẽ bà là mẹ của chúng sinh. (St 3:9-15. 20)

⇒ Anh em thân mến, cũng như **do một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian, và do tội lỗi mà có sự chết, và thế là sự chết đã truyền đến mọi**

**người, vì lẽ rằng mọi người đã phạm tội.** Vì nếu bởi tội của một người mà sự chết đã thống trị do một người đó, thì những người lãnh được ân sủng và ơn huệ dồi dào bởi đức công chính, càng được thống trị hơn nữa trong sự sống do một người là Đức Giêsu Kitô. Do đó, tội của một người truyền đến mọi người đưa tới án phạt như thế nào, thì đức công chính của một người truyền sang mọi người đưa tới bậc công chính ban sự sống cũng như thế. **Vì như bởi tội không vâng lời của một người mà muôn người trở thành những tội nhân thế nào, thì do đức vâng lời của một người mà muôn người trở thành kẻ công chính cũng như thế.** (Rm 5:12. 17-19)

⇒ Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ”. Nghe lời đó, Trinh Nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Nay Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận.

Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?”

Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì **không có việc gì mà Chúa không làm được**”.

Maria liền thưa: “**Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền**”. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. (Lc 1:26-38)



+> “... Con đã nghe thấy tiếng Ngài trong vườn địa đàng, **nhưng con sợ hãi, vì con trần truồng và con đang ản núp**”... *“Ai đã chỉ cho người biết rằng người trần truồng, há chẳng phải tại người đã ản trái cây mà Ta đã cấm người không được ản ư?”*

=== Đoạn sách Sáng Thế Ký nêu trên, chúng ta đã nghe không biết bao nhiêu lần; và mỗi lần chắc hẳn mỗi người chúng ta lại có thêm một ý tưởng/suy tư mới...

1. + “... nhưng con sợ hãi, vì con trần truồng và con đang ản núp”

= sợ hãi/mắc cỡ vì **trần truồng** nên ản núp, không dám gặp Mặt Đấng TẠO HÓA? – Như vậy trước khi “**ản trái cấm**” hai ông bà *không trần truồng* sao? Hoặc giả *vẫn trần truồng* nhưng **không biết là mình trần truồng**?

= phải chẳng trái cây Đấng Tạo Hóa không cho Adam và Eva là loại trái cây làm cho hai ông bà – nếu ản vào – sáng mắt (và) sáng lòng – theo chiều hướng tiêu cực, KHÔNG TỐT? Theo kẻ phạm phụ tục tử này suy diễn thì “**thiên nhiên/tự nhiên**” là TỐT LÀNH, nghĩa là Đấng Tạo Hóa đã tạo dựng con người (có nam có nữ) “rất tốt đẹp” theo tự nhiên/thiên nhiên như thế nào thì những gì *thêm/bớt hoặc làm ngược* với tự nhiên/thiên nhiên lúc ban đầu đều KHÔNG TỐT... Cũng có nghĩa là “cây sinh hoa trái làm cho con người tạo vật khi ản vào thì **biết lành biết dữ**” là như thế nào? và không biết loại cây/hoa/trái như vậy còn tồn tại từ khởi nguyên cho đến bây giờ ở trên mặt đất này không, dù có thể (theo thuyết tiến hóa) thay hình đổi dạng một cách nào đó?

= Một câu hỏi hiện ra trong trí: “thế nào là tự nhiên/thiên nhiên và thế nào là không tự nhiên/không thiên nhiên mà một thời tây phương bàn luận thật sôi nổi: CONTRE NATURE(!) và cho đến nay, cũng không/chưa có câu đáp thỏa đáng”.

+ ” ... Adam thưa lại: *“Người phụ nữ Chúa đã cho làm bạn với con, chính nàng đã cho con trái cây và con đã ản ... Và Thiên Chúa phán bảo người phụ nữ rằng: “Tại sao người đã làm điều đó?”* Người phụ nữ thưa: *“Con rắn đã lừa dối con và con đã ản”*

= Phản ứng của Adong, rồi đến phản ứng của Eva cho ta thấy tạo vật với tạo vật **đổ lỗi cho nhau** (à thì là mà... tại ông này, bà kia, tại con này vật nọ... chứ đâu phải tôi muốn như vậy đâu?...)

= Chỉ có con rắn – thủ phạm chính trong câu chuyện này – hết đường chạy

tội, nên im ru bà rù chịu nhận lời khiển trách và hình phạt mà không rằng thì là mà một chữ nào...



+> “... do một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian, và do tội lỗi mà có sự chết, và thế là sự chết đã truyền đến mọi người, vì lẽ rằng mọi người đã phạm tội...”

=== “... do một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian ... vì lẽ rằng mọi người đã phạm tội...”

+ Không biết các Bạn nghĩ sao chứ riêng tên phạm phu tục tử này thấy có gì khó hiểu: ban đầu thì **do một người**, rồi “kết luận” rằng thì là **mọi người** (!?)

+ NẾU theo tư duy lôgic xhcn/cs mà kẻ phạm phu tục tử này học được trong nhiều, rất nhiều lần học tập chính trị sau năm 1975 tại quê nhà thì, chắc các U60+ còn nhớ, lý lịch trong đơn xin học đại học, xin việc làm, xin, xin, xin... đủ thứ, mà lý lịch của đương sự có TÀNG TÍCH 3, 4 đời (cha, ông, cố, sơ, tổ, v.v...) *thuộc thành phần phản động* thì coi như xong rồi! [vì vậy mới có câu vè trong nhân gian: học tài thi lý lịch!]

+> “... Vì như bởi tội không vâng lời của một người mà muôn người trở thành những tội nhân thế nào...”

=== kẻ phạm phu tục tử này không dám có ý tưởng/suy tư gì... chỉ đơn cử một ví dụ rất nhiều người Bắc&Nam Việt biết: CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT...





+> “... không có việc gì mà Chúa không làm được” - Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”.

=== XIN VÂNG – FIAT – MAGNIFICAT

+ Liên kết bài đọc 1 với bài Tin Mừng theo thánh Luca (Truyền Tin), chúng ta có thể mừng tượng được phần nào CÂY sinh hoa trái BIẾT LÀNH BIẾT DỮ...

+ **TẠ ƠN ĐỨC TRINH NỮ MARIA** đã đem lại cho loài người niềm TIN YÊU, VUI MỪNG & HY VỌNG.



=> KINH LẠY CHA đích thân Đức Giêsu Ki-tô rao truyền cho nhân loại, và kinh KÍNH MỪNG MARIA là câu kinh phổ biến nhất, nằm lòng nhiều nhất trong tâm trí của loài người = TRÀNG HẠT MÂN CÔI cao đẹp biết bao!

